

รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2495 ประจำวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

★ **เปิดประชุม** โดยนายกสโมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : เปิดประชุมเวลา 15.04 น. วันนี้มีการประชุมวางแผนจัดอบรมเรื่องการโต้วาทีให้แก่บุคลากรค่ายทหารกรมรบพิเศษที่ 5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานของสโมสรฯ และวานนี้ นายฯและสมาชิกฯบางส่วนได้ไปร่วมงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ที่เป็นภาคีสโมสรที่สำคัญ และมีมิตรภาพต่อกันที่แน่นแฟ้น รวมทั้งเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา วิทยาการของสโมสรฯได้จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหอยที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมประทับใจมาก

★ **พิธีกร** โดย **คุณภานุมา กิตติวรรณ** : ผู้พูดได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในงานคอนเสิร์ต “สวนดอกร้อยดวงใจ” ที่จัดขึ้นวานนี้ ขอส่งต่อผลบุญนี้ให้แก่สมาชิกทุกท่าน จากนั้นกล่าวถึงความเป็นมาของสโมสรฯ ที่ อ.เมตรี ชาติบุรุษ ได้ร่วมกับบุคคลหลากหลายอาชีพก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 เพื่อฝึกทักษะการฟัง การคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ - มนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้นำในชุมชน และการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือสังคม อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ ค้อนสำหรับเปิด - ปิดการประชุม และตราสโมสรฯ คำขวัญของสโมสรฯ รางวัลถ้วยแก้วและถ้วยไม้สักสำหรับผู้พูดดีเด่น ตึกตอลิงสำหรับจับคำฟุ่มเฟือย การฝึกพูดแต่ละสัปดาห์มี 3 ขั้นตอน คือ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการฝึกเป็นผู้ประเมินการพูด จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณวิชาญ ศรีตั้ง** : การฝึกพูดแบบฉับพลันทำให้เราได้ฝึกไหวพริบปฏิภาณ และใช้ได้ในการพูดต่อหน้าชุมชนทุกโอกาส ผู้พูดเป็นสมาชิกสโมสรฯตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 จำภาพ อ.เมตรี ที่กล่าวว่า คนเราต้องฝึกไหวพริบปฏิภาณบ่อย ๆ ไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้ที่คิดช้า ตอบช้า ซึ่งจะทำให้เราขาดโอกาส ผู้พูดแจ้งกติกาเวลา 2 นาที +/- 30 วินาทีและสัญญาณไฟ การให้คะแนนในใบ popular vote และรางวัลการปรบมือ หรือถ้วยแก้ว หากตอบคำถามได้ตรงใจผู้ฟัง

คำถามที่ 1 “ท่านจะมีวิธีกระตุ้นอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตถึง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องแจกเงินดิจิทัล ?”
ผู้ตอบ **คุณดารี ลิ้มมหาคุณ** : เศรษฐกิจจะโตนั้นอยู่ที่ GDP ซึ่งประกอบด้วย 1) รายจ่ายภาคครัวเรือน 2) การลงทุนของภาครัฐบาล และ 3) ส่วนต่างการนำเข้าและส่งออก เงินดิจิทัลเป็นเงินหมุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไทยมีการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรที่เป็นจุดแข็ง รัฐบาลต้องเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าใจเรื่องอาชีพให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีงานทำ ทำให้มีรายได้เข้ามาในระบบแทนการแจกเงินที่เหมือนดูถูกและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กับคนไทย ขอให้พวกเราอย่ารับเงินแจกนี้

คำถามที่ 2 “ท่านจะแก้ปัญหาวัยการเกิดต่ำของไทยอย่างไร ?” ผู้ตอบ **คุณโปรงนภา อัครชินเรศ** : ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีความยากในการจัดการเรื่องเวลา การงาน และการดูแลบุตร จึงทำให้คนตัดสินใจไม่มีบุตร ยกเว้นในครอบครัวที่ยังมีปู่ย่าตายายที่ไว้ใจให้ดูแลบุตรได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น หากจะกระตุ้นให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตร ผู้พูดเห็นว่าต้องแก้ไขทั้งระบบโดยมีครอบครัวขยายรองรับ มีหน่วยงานที่ดูแล อาทิ หน่วยงานที่จ้างงานต้องยืดหยุ่นให้มีเวลาดูแลบุตร เช่น ให้หยุดงานเพื่อดูแลบุตร 1 ปี โดยมีเงินเดือนหรือมีระบบของรัฐที่รองรับ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ที่รับเด็กอายุ 2 - 3 เดือนขึ้นไป แต่ผู้พูดขอเลือกเป็นโสดดีกว่า...!

คำถามที่ 3 “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า Soft Power ของไทยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ ?”

ผู้ตอบ **อ.สฤติย์ ผลทิพย์** : Soft Power มี 5 องค์ประกอบ คือ การแต่งกาย (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fight) อาหาร (Food) การจัดงานตามประเพณี (Festival) และภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถ้าทำถูกวิธีและเหมาะสม เช่น ขณะนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกำลังจัดเทศกาลหนังเมืองแคนที่มีการนำเสนอ อาทิ การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม อาหารหลากหลายทั้ง 4 ภาค แล้วนำออกฉายทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงจะเห็นผลและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย ถือเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริงตามคำว่า Soft Power

คำถามที่ 4 “การมาสโมสรมีข้อดี และนำไปต่อยอดได้อย่างไร ?” ผู้ตอบ **คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์** : เชื่อว่าผู้ที่เข้ามาในสโมสรล้วนมีเป้าหมาย ผู้พูดก็เช่นเดียวกันที่เห็นข้อดีของการมาสโมสรเพื่อต้องการพัฒนาการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่าเดิม สามารถสื่อสารกับคนรอบข้าง เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นคิด ฝึกปฏิภาณไหวพริบ และได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

★ **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง** : ในวันนี้ ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันมีบุคลิกภาพที่ดีมากขณะอยู่ที่แทนพูดซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่สโมสรฯ หลักการของผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวคือการแต่งกายต้องไม่ด้อยไปกว่าผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเชื่อสิ่งที่พูด คำถามที่เลือกมาดีและเลือกผู้ตอบได้ตรงประเด็นแต่อาจเป็นเพราะเตรียมมากเกินไป ทำให้ผู้ถามเองสับสนและผู้ตอบค่อนข้างสับสนไปด้วย แนะนำเพิ่มเติมเมื่อผู้ตอบแล้วไม่ควรตอบซ้ำ หลักการถามฉับพลัน คำถามชัดเจน ถามแล้วให้ผู้ตอบตอบได้ แนะนำเพิ่มเติมการใช้คำพูด เช่น ไฟเขียว ควรเป็น สัญญาณไฟสีเขียว เป็นต้น สำหรับผู้ตอบทุกท่านตอบได้ตรงประเด็น แนะนำเพิ่มเติม บางคำตอบควรอธิบายความหมายของคำเฉพาะด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น โดยรวมในวันนี้ มีความชื่นชมทั้งประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันและผู้ตอบทุกท่าน

★ **5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก** เรื่อง “ลับสมอง” โดย **ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์** : สมองของคนมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) สมองส่วนหลัง อยู่บริเวณท้ายทอย เปรียบเหมือนสมองตะกวดเพราะมีพัฒนาการน้อยทำหน้าที่สัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอด 2) สมองส่วนกลาง เปรียบเหมือนสมองสุนัข ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ และ 3) สมองส่วนหน้า เป็นสมองของมนุษย์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับสติปัญญาและเหตุผล ศีลธรรมและคุณธรรม ดังนั้นหากเราฝึกการใช้สมองส่วนหน้าให้มากขึ้น เราจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เซลล์สมองมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาโดยขึ้นกับปัจจัย **4** ได้แก่ **อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย อารมณ์** และเพิ่มเติมการ**ออกสังคม** เช่น การมาสโมสรฯ ทำให้ได้เรียนรู้และประลองปัญญา นับเป็นการ “ลับสมอง” ให้สมองส่วนหน้าพัฒนายิ่งขึ้น

★ **3 นาที แห่งความทรงจำนำพาความสุข** เรื่อง “มันเป็นเพราะ..ไอ้ปีศาจ” โดย **คุณสุกัญญา เนียมลาภเนื่อง** : คุณสมชายเป็นข้าราชการบำนาญ มักจะมีปัญหาตื่นขึ้นมาฉี่ตอนดึกบ่อย ๆ จนถึงฉี่รดที่นอน จึงไปพบจิตแพทย์และเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนจะมีปีศาจมาบอกว่า นอนมาสักพักแล้ว เราฉี่กันเถิด พอปีศาจชวนให้ฉี่ ก็ฉี่รดที่นอนไปเลย จิตแพทย์จึงแนะนำว่า ให้เตรียมพร้อมและบอกปีศาจตั้งแต่ก่อนนอนเลยว่า ฉี่เรียบร้อยแล้ว..ฉี่เรียบร้อยแล้ว..หลังจากนั้น คุณสมชายก็หลับได้สบายดี ตื่นกลางดึกและลุกขึ้นฉี่ได้เอง จนเวลาผ่านไป 3 วัน 3 คืน คุณสมชายก็กลับมาหาจิตแพทย์อีก จิตแพทย์ก็แปลกใจ ถามว่า ทำไมหรือ ไหนว่าไม่ฉี่รดที่นอนแล้ว คุณสมชายตอบไปว่าตอนนี้ไม่ฉี่รดที่นอนแล้ว แต่ไอ้ปีศาจมันมาบอกว่า ไซ้..เราฉี่เรียบร้อยแล้ว เรามา..อี้อันเถอะ..!!!

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณปณวยรีย์ พะวงไพโร** (ผ่านระบบZoom) : วันนี้มีผู้มาเยือนสโมสรฯ จำนวน 3 ท่าน

1. **คุณพิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์** CEO ที่ PITT LAWS & BUSINESS CONSULTANT Co.,Ltd มาตามคำเชิญของ **คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม** และเป็นวิทยากรรายการเล่าสู่กันฟังในวันนี้
2. **คุณนันทวัช มณีโชติพัชรกุล** มาตามคำเชิญของ **คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม**
3. **คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคามนครเชียงใหม่ มาตามคำเชิญของ **คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ** และสมัครเป็นสมาชิกสโมสรฯในวันนี้ด้วย

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

ก่อนพักการประชุม พิธีกรเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่มาประชุมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดสมาชิกทุกท่านที่เกิดในเดือนธันวาคม หลังจากนั้นพักการประชุม ตีมน้ำ ขา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ **รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว** – มีผู้ฝึกขึ้นบท 2 ท่าน

♡ **บทที่ 1 การแนะนำตนเอง** โดย **ดร.ชวิตา ขวกุล** : ผู้พูดเกิดที่บ้านที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 5 คน โดยที่ เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน ผู้พูดเป็นเด็กชี่อ่อน ทำให้ต้องปรับบุคลิกตอนโตให้เข้มแข็งขึ้น บิดาเป็นทหารและวิศวกรประดิษฐ์เครื่องผลิตไอโซน เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนกรมสรรพาวุธ โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์และจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ศึกษาจบระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และทำงานที่ กฟผ.ด้วย ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตามลำดับ ผู้พูดมีบิดาเป็นต้นแบบจึงได้ทุ่มเทช่วยเกี่ยวกับเครื่องผลิตไอโซนรุ่นต่าง ๆ และเปิดศูนย์ไอโซแมคเซ็นเตอร์เพื่อบริการสังคม ปรัชญาชีวิตคือความซื่อสัตย์สุจริต และการรับผิดชอบ **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย คุณกรณิการ์ แสงอำพันธ์**

♡ **บทที่ 5 การใช้เสียงประกอบเรื่อง** เรื่อง “อยากจำกลับลืม” โดย **คุณธันวรัตน์ มณีพรรณ** : ทางกายแพทย์จำแนกการลืม 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นการลืมเล็กน้อยซึ่งเป็นภาวะปกติ ระดับที่ 2 เริ่มมีภาวะของโรคโดยมีการลืมมากขึ้น และระดับที่ 3 กลุ่มโรคสมองเสื่อมที่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทำการรักษาเพื่อชะลอความเสื่อม ผู้พูดนำเสนอเทคนิคในการช่วยจำ 3 วิธี ได้แก่ 1) การทำโน้ตว่ามีแผนจะต้องทำอะไรบ้าง 2) ไม่ทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน 3) พูดกับตนเองเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการย้ำเตือนให้จำได้ และสิ่งที่ช่วยให้สมองแข็งแรงคือ การพักผ่อนนอนหลับ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เช่น การมาสโมสรฯ เป็นต้น **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.เสน่ห์ คำวิจิตร**

★ **เล่าสู่กันฟัง** เรื่อง “ปันส่วนที่ดินเป็นมรดกอย่างไรให้อนตายน้อยที่สุด?” โดย **คุณพิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์** : จากการเป็นนักกฎหมายทำให้เห็นปัญหาของพ่อแม่ที่เตรียมทรัพย์สินที่ดินไว้ให้ทายาท บางรายอาจเก็บไว้เองก่อนเพื่อเก็บกินผลประโยชน์จนกว่าตนเองจะจากไป หรือบางรายอาจจัดสรรให้แก่ลูก ๆ โดยคิดเองว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต แต่เมื่อพ่อแม่จากไปแล้ว ลูกแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกันจึงเกิดข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้องหรืออาจเกิดภาษีมรดกขึ้นหากที่ดินมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท มีข้อเสนอแนะสำหรับผู้มีที่ดินจะจัดสรรให้ทายาท ดังนี้ 1) แบ่งมูลค่าของที่ดินตามราคาที่เป็นไปได้ เช่น ที่ในเมืองแปลงเล็กแต่ราคาสูง และที่แปลงใหญ่ราคาไม่สูง เป็นต้น โดยเทียบจากราคากลางและราคาซื้อขาย หากราคาเกิน 100 ล้านบาทเรื่องภาษีด้วย 2) ถ้าเป็นที่ดิน

แปลงเดี่ยวขนาดใหญ่และมีทายาทหลายคน ให้แบ่งที่ดินตามโฉนดอย่างเหมาะสมและยุติธรรมโดยคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ของทุกแปลงย่อย และ 3) มีที่ดินหลายแปลงแต่มีทายาทคนเดียว อาจจัดตั้งเป็นบริษัทแล้วโอนเข้าไปให้ทายาทถือหุ้นจนกว่าทายาทจะมีความพร้อม เพราะตราบิตที่ยังไม่โอนก็ยังไม่ต้องเสียภาษี ทั้งหมดจึงเป็นการวางแผนเรื่องมรดกที่ดินให้มีความเสี่ยงและความกังวลน้อยที่สุดก่อนที่พ่อแม่จะจากไป

★ **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย **ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์** : ผู้พูดประทับใจและชื่นชมวิทยากรรายการเล่าสู่กันฟังทำให้เข้าใจ และได้ประโยชน์มาก ผู้พูดบที่ 5 มีการปรากฏกายและเตรียมตัวมาดีมาก มีการใช้เสียงแบบต่าง ๆ และให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม แนะนำเพิ่มเติม บางช่วงมีจังหวะพูดเร็วจนคล้ายมีการกร่อนคำ ปรับให้ช้าลงได้ ลดรายละเอียดของเนื้อหา เพราะอาจทำให้เวลาไม่พอ และลดการใช้ภาษากายลงให้เหมาะสม ผู้พูดบที่ 1 แต่งกายเหมาะสม การปรากฏกายบนแท่นพูดดีและยิ้มแย้ม แนะนำเพิ่มเติม ขณะเดินขึ้นแท่นพูดให้เดินอย่างสง่าผึ่งผายและลงจากแท่นพูดด้านเดียวกับที่ขึ้น เพิ่มเนื้อหาบางตอนให้กระชับ นายกฯเปิดสโมสรฯช้ากว่าที่กำหนดเล็กน้อยเนื่องจากมีประชุมกรรมการก่อนหน้า พิธีกร เปิดฉากได้ดีด้วยการพูดถึงการนำบุญมาฝาก การเชื่อมโยงระหว่างผู้พูดแต่ละท่านได้ดี ไหวพริบดีเมื่อพบว่าติดขัดระหว่างการพูด แนะนำเพิ่มเติม เมื่อแนะนำธงสโมสรฯใช้การผายมือแทนการจับธงได้ และอธิบายอุปกรณ์ของสโมสรฯให้ชัดเจนขึ้น เช่น ตึกตาลิง (เจ้าจ้อ) สำหรับเก็บค่าปรับผู้ใช้คำฟุ่มเฟือย แนะนำเพิ่มเติม ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันในการแจ้งล่วงหน้าและตรวจสอบการทำหน้าที่ต่าง ๆ ก่อนทำหน้าที่จริง ผู้พูด 5 นาที มีสาระฯเล่าเนื้อหาได้น่าสนใจ ผู้พูด 3 นาที ธรรมชาติฯ ทำให้ผู้ฟังสนุกสนาน ชื่นชมปกติกมแม้อยู่ไกลแต่ก็สมัครทำหน้าที่ผ่านระบบชุม แนะนำเพิ่มเติม การแจ้งแนวทางการแนะนำตัวของผู้มาเยือนเพื่อให้แนะนำตัวได้สั้นไหลขึ้น

★ **ผู้รายงานการใช้ภาษา** โดย **อ.ดารณี คงมัน** : มีการออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง เช่น ฉับพัน (ต้องเป็น..ฉับพลัน) เพลง (ต้องเป็น..เพลง) การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น ถูกเชิญ (ต้องเป็น รับผิดชอบ) เวลา 2.5 นาที (ต้องเป็น..2 นาที 30 วินาที) ไม่เกินเวลาของสถานที่นั้น (ควรเป็น..ไม่เกินเวลาที่..กำหนด) นักบรรยาย (ควรเป็น..วิทยากร / ผู้มีความเชี่ยวชาญ) ได้เรียนรู้สโมสร (ควรเป็น..ได้เรียนรู้จากการมาสโมสร) พูดได้สุดยอด (ควรเป็น..พูดได้ดีที่สุดในเวลาและมีสาระ) เป็นลูกสาวคนโตที่เป็นผู้หญิง (ควรเป็น..เป็นลูกสาวคนโต) พูดค่อย ๆ (ควรเป็น..พูดเบา ๆ) การใช้สรรพนามแทนตนเองของสุภาพสตรีขณะที่ขึ้นพูดไม่ใช่ชื่อเล่น ให้ใช้คำว่า “ดิฉัน” ควรพูดคำเต็มหรือความหมายของคำที่มีการใช้คำย่อ และคำต่างประเทศในครั้งแรก เมื่อกล่าวถึงครั้งต่อไปจึงกล่าวคำย่อหรือทับคำศัพท์ต่างประเทศ เช่น กฟผ. Field (สายงาน)

★ **ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์**

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลถ้วยแก้ว พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : อ.สฤติย์ ผลทิพย์

♡ ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
1	ดร.ชวิศา ชวกุล	ผ่าน	-
5	คุณธันว์รัตน์ มณีพรรณ	ผ่าน	รางวัลปรบมือ

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : อ.เสนห์ คำวินิจ

★ **ผู้รายงานคำฟุ่มเฟือย** โดย **คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม**

★ **ผู้รายงานการใช้เวลา** โดย **คุณปราณี วิริยะสุธี**

- ★ **ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้** : “เราไม่ต้องเอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับใคร แค่เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดก็พอ”
- ★ **ปิดประชุม** เวลา 18.21 น.
- ★ **เรียบเรียง / รายงาน** โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน*****

ข่าว และประชาสัมพันธ์

- ★ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้
 - วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยากรของสโมสรฯได้รับเชิญให้ความรู้เกี่ยวกับการไต่สวนที่แก่ทหารกรมรบพิเศษที่ 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 - วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 15.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯที่ห้องประชุม Jewel Impress หนองฮ่อ ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 - วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 – 15.00 น. วิทยากรของสโมสรฯจัดการอบรม ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 - วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เชิญชวนสมาชิกร่วมงานของสมาคมไผ่เลี้ยง จ.เชียงใหม่
 - วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 – 15.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯช่วงแรกตามรายการเดิม ช่วงหลังปรับรายการเป็นไต่สวนที่
- ★ **ขอเชิญชวนมิตร ศิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่าน** เข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและกิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <http://lannathaispeakingclub.com>